

## ประโยคเด็ด...ที่ทำให้ผู้ชายสะอึก

นำเสนอเมื่อ : 26 พ.ค. 2552

สาวๆ จะรู้ตัวไหม บางครั้งคำพูดแต่ละคำที่คุณถ่มกรองออกมาจากริมฝีปากอันเฝ้าอยู่นั้น จะทำเอาแฟนหนุ่มถึงกับสะดุ้ง ! และขอเตือนไว้ว่า หากแฟนหนุ่มได้ยินประโยคเหล่านี้ คงถึงกับออกอาการสะอึก ลมออกหุได้

**1 “ฉันกำลังใช้ความคิด”** ประโยคนี้ทำเอาหนุ่มๆ คิดไปไกลว่า แฟนสาวกำลังคิดอะไร กำลังไม่พอใจเขาหรือเปล่า หรืออาจเลยเถิดไปถึงเรื่องการแต่งงานและอนาคต

**2 “เป็นแมนหน่อยสิ”** แน่نونว่า เป็นน้ำเสียงตำหนิ และคำพูดประโยคนี้ทิ่มแทงผู้ชายทั้งแท่งอย่างคุณได้ไม่น้อย

**3 “พ่อแม่ฉันอยากพบคุณ”** แปลได้สองความหมายว่า ชีวิตคู่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงอยากให้ชีวิตคู่จริงจังขึ้น หรืออยากบอกเป็นนัยว่า ที่เราคบกันพ่อแม่ฉันรู้แล้วนะ

**4 “ฉันปวดหัว”** หมายความว่า คินนีอย่ามาเกาะเกาะกับฉัน หรือไม่มีอารมณ์เล่นสนุกด้วยหรือ กูหรือบางทีอาจต้องแปลตรงตัว เพราะบางทีผู้หญิงก็อยากให้แฟนหนุ่มคอยดูแล เอาใจใส่มากขึ้น และคงไม่ผิดถ้าคุณหนุ่มๆ จะพยายามแก้ปวดให้เธอกินชัคเม็ด

**5 “แฟนเก่าฉันไม่เคยทำกับฉันแบบนี้”** เข้าใจง่ายๆ ได้เลยว่า เธอกำลังเล่นเปรียบเทียบระหว่างคุณกับแฟนเก่าที่เคยคบ แถมยังอยากตอกย้ำให้หนุ่มๆ รู้ว่า สิ่งที่คุณได้ทำลงไปนั้น มันห่วยแตกสินดี

**6 “คุณคิดอะไรอยู่”** แน่نون อาการสะดุ้งสุดเห็นของสาวๆ เป็นเรื่องปกติ ในขณะที่ผู้ชายจะชอบไขความคิดเป็นส่วนตัว แต่หากคุณสาวๆ โพล่งประโยคคำถามนี้ขึ้นมา จะเลียงหรือจะเล่า ก็แล้วแต่คุณก็ละกัน

7 “คุณว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักไหม” ประโยคคำถามที่ถามถึงสาวตาโต แก้มป่อง ใส่มินิสเกิร์ต ผมยยาวสลวยที่กำลังเดินผ่านคุณทั้งคู่ หากคุณบอกว่า ไม่น่ารักเลย เชื่อขนมกินได้เลยว่าคุณโกหก ที่นี้ก็ถึงเวลาที่แฟนหนุ่มของคุณต้องเซติลปะในการตอบคำถามแล้วละ

8 “คุณว่าวันนี้ฉันมีอะไรเปลี่ยนไป” เป็นคำถามที่หนุ่มๆ ขยาดมาก เพราะโดยนิสัยผู้ชาย ในแต่ละวันเคยสังเกตแฟนสาวให้ละเอียดซะที่ไหน และหากตอบไม่ถูก สาวเจ้าก็จะตอ้งโกรธเป็นพินเป็นไฟแหงๆ

9 “เพื่อนฉันแต่งงานแล้วนะ” หรือ “เพื่อนฉันท้องแล้วละ” เป็นคำบอกเล่าที่บึ้งตึบๆ ว่า “เมื่อไหร่จะขอฉันแต่งงานซะที” ถึงเวลาหนุ่มๆ จะหาคำอธิบายดีๆ มาบอกเลี้ยง หรือบอกรักเธอแล้วละ แต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาๆ ที่ว่า “ฉันท้องแล้วละ” ก็คงตัวใครตัวมัน

10 “เราต้องคุยกัน” ประโยคเด็ดที่ถูกจัดอันดับให้เป็นสุดยอดประโยคสยอง ที่นี้ก็รอบทสุนทนาต่อไปได้เลยว่า หัวข้อที่เธออยากคุยกับคุณ เป็นเรื่องดี หรือเรื่องร้าย แต่การันตีได้เลยว่า จะเป็นเรื่องราวซะเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ คำพูดของเธอที่จะบอกต่อไปว่า “เราเลิกกันเถอะ !!”

ใครเคยอ่านแล้วก็ไม่ว่ากันนะ..นะ